

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 (กรอบบ่าย)

นายกฯ สั่ง "พณ.-เกษตรฯ-พลังงาน" เร่งแก้ปัญหาแพง/หนุนอุตสาหกรรมอีสปอร์ต



วันที่ 25 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนันต์ วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพงอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันปุ๋ยมีราคาสูงมาก

ตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ รวมทั้งการนำเข้าจากต่างประเทศ 100% ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ นายกรัฐมนตรีห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ จากสถานการณ์น้ำท่วม ราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น โดยมอบหมายกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหาหรือช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในวันเดียวกันนี้ครม.มีการพิจารณารอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 3 โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า นายกฯ ยังได้สั่งการให้มีการผลักดันเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และการแปรรูปอาหาร โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นให้ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และการแปรรูปอาหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นโครงการแซนบล็อคทางด้านเกษตรของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ทั้งนี้ นายกฯ ยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด เพื่อกำหนดเป็นแผนงานโครงการให้ชัดเจน เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเกษตรของไทยให้มีสัดส่วนในตลาดโลกที่สูงขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า

นายอนันต์ ยังกล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม นายกฯ ยังสั่งการให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมอีสปอร์ต (E-Sport) โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ของไทยเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับโลกเพราะถือว่าอีสปอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของซอฟพาวเวอร์ของไทย ซึ่งเป็นนโยบายของนายกฯ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มติชน

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 (กรอบบ่าย)

'นายกฯ' รับรู้ความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกร สั่ง ก.พาณิชย์-ก.เกษตรฯ-ก.พลังงาน
เร่งแก้ราคาปุ๋ยแพง



เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาค่าปุ๋ยราคา

แพงอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันปุ๋ยมีราคาสูงมาตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่มีปัจจัยอยู่หลายอย่างทั้งราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ และการต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นนายกฯ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงานไปพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร รวมไปถึงการชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่

นายธนกร กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ จากสถานการณ์น้ำท่วม และราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหาวิธีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในวันนี้ของครม. ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 3 โครงการ คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 (กรอบบ่าย)

'นายกฯ'ห่วงใยเกษตรกร สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดูแลราคาปุ๋ย-สินค้าเกษตร



25 ต.ค.64 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนันต์ วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายกรัฐมนตรี สั่งให้มีการแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพงอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งราคาปุ๋ยที่มีราคาสูงตั้งแต่ต้นปี มีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ และการนำเข้าจากต่างประเทศร้อยละ นายฯ จึงมอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน ร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมถึงการชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่

นายอนันต์ กล่าวว่า นายกฯ ห่วงใยเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ จากสถานการณ์น้ำท่วม ราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น โดยมอบหมายกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน ซึ่งที่ประชุมครม.วันนี้มีการอนุมัติกรอบวงเงิน 2.7 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการผลักดันเกษตรปศุสัตว์ และการแปรรูปอาหาร โดยนายกฯ เน้นย้ำให้ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นโครงการแซนบ็อกซ์ทางการเกษตร ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน และสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดกำหนดแผนงานโครงการให้ชัดเจน เพื่อเป็นการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตรให้มีสัดส่วนในตลาดโลกสูงขึ้น ทั้งปริมาณและมูลค่า